

# 'ทรู-ดีแทค'ปิดดีลแลกหุ้นส.ค.นี้ จับตา'กสทช.'เร่งสรุปควมรวม

“ศุภชัย-ซิคเว่”

นำทีมซีพี เทเลนอร์  
แจงความคืบหน้าวันนี้



ศุภชัย เจียรวนนท์



ซิคเว่ เบรคเก้

กรุงเทพธุรกิจ ● ซีพี - เทเลนอร์ แจงข้อมูลควมรวม "ทรู-ดีแทค" วันนี้ "ศุภชัย-ซิคเว่" นำทีมพร้อมตอบคำถามเผยการรวมธุรกิจ เพราะต้องการไปสู่เทเลคอม-เทคโนโลยี พร้อมนำความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค ขณะที่ 'ใหม่'ไลน์กระบวนการควมรวม ทรู ดีแทค ต้องปิดดีลแลกหุ้น ให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ก.ค.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และเทเลนอร์กรุ๊ป ได้เชิญสื่อมวลชนฟังข้อมูลและพูดคุยกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทเลนอร์ โดยกำหนดประเด็นชี้แจงสื่อมวลชน ดังนี้ ทิศทางอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การปรับโครงสร้างธุรกิจทรู-ดีแทค เทเลคอม-เทคโนโลยี พร้อมนำความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคอย่างไร และความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าชาวไทยและสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพในไทยด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), ไอโอที และบิ๊กดาต้า

สำหรับกระบวนการควมรวมทรู กับ ดีแทค อยู่ในขั้นตอนรับซื้อหุ้นจากทั้ง 2 ฝ่าย โดยตามหนังสือ ทรู และ ดีแทค ที่แจ้งตลาดฯ

การรับซื้อหุ้นคืนจะทำในช่วงต้นเดือนส.ค. ถึงกลางเดือนส.ค. 2565 โดยหลังกระบวนการแลกหุ้นแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 28.98%, Telenor Asia Pte Ltd ถือหุ้นสัดส่วน 19.28%, China Mobile ถือหุ้นสัดส่วน 10.43%, บริษัท ไทยเทเลโคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 8.06% และ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและอื่นๆ ถือหุ้นสัดส่วน 33.25%

หลังจากนั้น ปลายเดือน ก.ย.2565 จะถึงขั้นตอน การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของทรูฯ และ ดีแทค เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อันจำเป็นในการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ เป็นต้น และเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ ภายในปลายเดือน ก.ย.นี้

สำหรับขั้นตอนการขอรวมธุรกิจกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังอยู่ระหว่างรอให้สำนักงานกสทช. ส่งรายงานความเห็นจากอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดที่ได้ตั้งขึ้น ประกอบด้วย อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง อนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ อนุกรรมการด้านเทคโนโลยี และอนุกรรมการด้านกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของกรรมการ (บอร์ด) ได้ภายในสัปดาห์หน้า

ก่อนหน้านี้ นายศุภชัย กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลยีใหม่ และตลาดที่เปิดกว้างต่อการแข่งขัน ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมดิจิทัลขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเข้ามาเสนอรูปแบบบริการดิจิทัลมากขึ้น บัณฑิตเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การปรับโครงสร้างสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี ขณะที่ นายซิคเว่ เชื่อว่า บริษัทใหม่ที่เกิดหลังจากควมรวมกับทรูนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด ยกระดับประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำในโลกดิจิทัลได้

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6984

หน้า: 1 (ล่าง), 27, 28

Col.Inch: 42.51

Ad Value: 46,761

PRValue (x3): 140,283

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จับตาTRUE-DTACวันนี้ แฉลงข่าวรวมก่อนควบ!



## จับตาTRUE-DTACวันนี้ แฉลงข่าวรวมก่อนควบ!

จับตา! วันนี้ “ศุภชัย” ซีอีโอใหญ่ TRUE และ “ซิดเว้” ซีอีโอเทเลนอร์ กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นใหญ่ DTAC แฉลงความร่วมมือทิศทางอุตสาหกรรมระดับโลก สู่อุปกรณ์โครงสร้างธุรกิจ TRUE-DTAC Telecom-Tech Company ฟาก “กสทช.” ขอขยายเวลาพิจารณาปมควบรวมกิจการออกไปอีก 30 วัน จนถึง 11 สิงหาคมนี้

อ่านต่อหน้า 28

### จับตา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ก.ค. 2565) นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และนายซิดเว้ เบลคเก้ President and Chief Executive Officer (CEO) เทเลนอร์ กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC จะร่วมกันแถลงข่าวทิศทางการรวมระดับโลกสู่การปรับโครงสร้างธุรกิจ TRUE-DTAC Telecom-Tech Company พร้อมนำความคืบหน้าทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค และความมุ่งมั่นที่

อ่านต่อหน้า 28

### จับตา

(ต่อจากหน้า 27)

จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าชาวไทยและสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพในไทยด้าน Ai, IoT และ Big data

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด คือ อนุกรรมการด้านกฎหมาย/ด้านเศรษฐศาสตร์/ด้านเทคโนโลยี และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขึ้นมาพิจารณาเรื่องการควมรวมกิจการ TRUE-DTAC พร้อมจัดการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ไปแล้ว 3 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากการจัดจ้างที่ปรึกษาที่เสนอให้คณะกรรมการ กสทช.

พิจารณาตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม กสทช.ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาสรุปผลการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากการจัด Focus Group จากเดิม 60 วัน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ออกไปอีก 30 วัน เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ขณะที่คณะกรรมการ กสทช.จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชุด เพิ่มเติมจากเดิมที่มีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การควมรวมกิจการดังกล่าวแล้ว 4 คณะ

ทั้งนี้ กสทช.ได้จัดการประชุม Focus Group จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรก Focus Group กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง จัดขึ้นวันที่

26 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3 กลุ่มนักวิชาการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึ่งทั้ง 3 ครั้ง ไม่มีผู้แทนจาก TRUE และ DTAC ขณะที่การจัด Focus Group ครั้งที่ 3 นั้น นายประดมพงศ์ ศรีนวล เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักรกษาอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 และอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจ TRUE และ DTAC ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้นำเสนอผลสรุปการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการควมรวมระหว่าง TRUE และ DTAC โดยใช้ Merger Simulation และ Upward Pricing Pressure Model (UPP) ซึ่งเป็นการศึกษาจากข้อมูลของผู้ให้บริการ 3 ราย คือ TRUE, DTAC และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

ทั้งนี้พบว่าการควมรวมกิจการจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการ ซึ่งจากการศึกษาได้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. กรณีไม่มีความร่วมมือกัน ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.03-19.53% 2. กรณีความร่วมมือกันในระดับต่ำ ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในช่วง 12.57-39.81% และ 3. กรณีที่ร่วมมือกันในระดับสูง ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในช่วง 49.03-244.50% โดยเป็นการศึกษาเฉพาะค่าบริการ Voice & Data เท่านั้น